

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC THẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 17/6, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri 8 xã, phường của thành phố Thái Bình. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỷ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cử tri phát biểu nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình kỷ họp, đồng thời kiến nghị: Những tháng đầu năm thời tiết diễn

biến bất thường, chi phí phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao, đề nghị cơ quan chức năng có chính sách hỗ trợ để nông dân yên tâm gắn bó với đồng ruộng; HĐND các cấp giám sát việc cung ứng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là giống lúa; quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số đoạn đường xuống cấp để người dân đi lại thuận tiện, an toàn; bố trí, điều động bảo đảm đủ số lượng công an chính quy về xã và giáo viên tại xã Vũ Đông; xử lý nghiêm các bến

bãi vật liệu xây dựng vi phạm, các trường hợp xe quá khổ, quá tải; di chuyển cây xăng ở ngã tư chợ Đậu (phường Trần Lâm). Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đồng chí đề nghị UBND thành phố

xem xét, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển các ý kiến, kiến nghị tới các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến của cử tri để trình kỷ họp HĐND tỉnh sắp tới.

XUÂN PHƯƠNG

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC...

(Tiếp theo trang 1)

đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế Thái Bình; chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả từ công tác các cách hành chính, giải phóng mặt bằng đến tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nhờ đó, chỉ số PCI của Thái Bình đã được cải thiện tích cực qua từng năm. Tuy nhiên, năm 2021 chỉ số PCI của tỉnh có sự sụt giảm, chính vì thế đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu sắp xếp thời gian, tập trung lắng

nghe và ghi chép đầy đủ những nội dung quan trọng được truyền đạt tại hội nghị; chủ động trao đổi với giảng viên những vấn đề còn chưa rõ; xác định rõ những nội dung công việc đã thực hiện được và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, chưa thực hiện trên cơ sở đó đề ra các giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện góp phần nâng cao chỉ số PCI và PAR INDEX của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) phân tích tỉ mỉ, chỉ ra những việc cần làm, cần khắc phục của các

cấp, ngành, địa phương trong việc cải thiện chỉ số PAR INDEX và PCI đồng thời truyền đạt những kinh nghiệm, cách làm hay trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giới thiệu các vấn đề về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) giới thiệu nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và các vấn đề về cải cách hành chính; phân tích, làm rõ hơn về những hạn chế, cần khắc phục để cải thiện chỉ

số PCI, PAR INDEX của tỉnh như: thu hút vốn FDI còn khá khiêm tốn so với tiềm năng; lực lượng lao động khá dồi dào nhưng cần chú trọng nâng cao chất lượng; cảm nhận rủi ro về đất đai của doanh nghiệp đang gia tăng và có một tỷ lệ đáng kể doanh nghiệp gặp khó khăn khi mở rộng mặt bằng kinh doanh; sự rắc rối của thủ tục hành chính về đất đai gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp; gánh nặng về thanh tra, kiểm tra đặc biệt là thanh tra xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; nhiều doanh nghiệp trong tỉnh chưa hài lòng với các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại tỉnh; chưa có các sáng kiến hoặc giải pháp mới, cách làm mới trong cải cách

hành chính; vẫn còn tình trạng chậm công bố, công khai, cập nhật thủ tục hành chính, vẫn còn trễ hẹn và người dân vẫn phải đi lại nhiều lần giải quyết thủ tục hành chính; tình trạng cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính vẫn còn xảy ra; tỷ lệ kết nối chế độ báo cáo của UBND tỉnh với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ vẫn có điểm nghẽn, khúc mắc... Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế đó, đồng chí Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) cũng khuyến nghị các giải pháp đồng thủ chia sẻ một số ý tưởng cải thiện chỉ số PCI, PAR INDEX cấp tỉnh.

THĂM MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ...

(Tiếp theo trang 1)

quản lý mà hội liên hiệp phụ nữ các cấp hỗ trợ thành lập. Hoạt động của các HTX này bước đầu có những kết quả tích cực, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ tại các địa phương. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, biểu dương tinh thần, sự nỗ lực cố gắng vươn lên làm giàu chính đáng của chị em phụ nữ; động viên, mong muốn chị em cùng gia đình và các thành viên của HTX tiếp tục khai thác tiềm năng của địa phương, đầu tư tiên của, công sức tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, tích cực tham

gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng đề nghị các cấp hội phụ nữ cùng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, huyện Hưng Hà thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của hội viên, đoàn viên; tích cực hỗ trợ về kiến thức khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn, cập nhật các chính sách mới về phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực để hội viên, đoàn viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Đồng thời, chú trọng nhân rộng các mô hình điển hình, tạo sự lan tỏa trong hội viên, đoàn viên thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Tập huấn nghiệp vụ sản xuất kỹ xảo và đồ họa video clip báo chí



Sáng ngày 17/6, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn nghiệp vụ sản xuất kỹ xảo và đồ họa video clip báo chí. Tham gia lớp tập huấn có 32 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương khu vực phía Bắc. Trong 2 ngày 17 - 18/6, các học viên được

giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền đạt kiến thức, hướng dẫn những kỹ năng cơ bản trong việc sản xuất, xử lý các kỹ xảo như chỉnh sửa màu sắc, xử lý lỗi hình ảnh trên clip, sử dụng kỹ xảo để bảo vệ nguồn tin và quyền riêng tư trên báo chí; kỹ thuật đồ họa tạo ra các sản phẩm text, ảnh, video, bộ nhận diện, slideshow... Lớp tập huấn dành nhiều thời gian cho các học viên thực hành trên phần mềm chuyên dụng cho truyền hình gồm Adobe Premiere và After Effect. Việc sử dụng các kỹ xảo và đồ họa giúp nhà báo xử lý để các video clip đẹp, hấp dẫn hơn và truyền đạt thông tin một cách đầy đủ, ngắn gọn, súc tích, tạo hứng thú và dễ dàng tiếp nhận, ghi nhớ thông tin cho công chúng khi xem các sản phẩm video clip.

HÀ THANH

Ngày hội thể thao chiến sĩ nghĩa vụ Công an tỉnh

Chiều ngày 17/6, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức khai mạc ngày hội thể thao chiến sĩ nghĩa vụ năm 2022. Hơn 100 vận động viên là chiến sĩ công an nghĩa vụ đang công tác tại các đơn vị, địa phương tham gia thi đấu các nội dung: bóng chuyền, bóng đá, kéo co. Với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết các vận động viên đã cống hiến nhiều trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn. Trong qua ngày hội kiểm tra, đánh giá chất lượng rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan, đơn vị; tạo động lực,

khí thế khích lệ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại của cán bộ, chiến sĩ. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tặng quà hỗ trợ, động viên những chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phấn đấu yên tâm công tác. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

TRINH CƯỜNG

Gặp mặt, giao lưu với các cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh

Chiều ngày 17/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã Đông Hoàng, UBND xã Đông Kinh (Đông Hưng) tổ chức gặp mặt, giao lưu, vinh danh các cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh và tới thăm, trao thưởng cho gia đình cầu thủ Nguyễn Thanh Bình tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy). Đây là những cầu thủ xuất sắc đã góp phần mang về tấm huy chương vàng cho bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games 31. Tại SEA Games 31, Thái Bình có 3 cầu thủ trưởng thành thi Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao

tỉnh) cho đội bóng đá nam U23 Việt Nam là Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình và Nhâm Mạnh Dũng. Trong đó, Nhâm Mạnh Dũng là người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, qua đó giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Đây là thành tích đáng tự hào không chỉ của bản thân mỗi cầu thủ và của thể thao Thái Bình nói riêng mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể người dân Thái Bình nói chung. Tại buổi gặp mặt, giao lưu, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng khen, tiến thưởng của UBND tỉnh cho 2 cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh. Do đang phải chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, cầu thủ Nguyễn Thanh Bình chưa thể trực tiếp nhận thưởng, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tới thăm, chúc mừng gia đình cầu thủ Nguyễn Thanh Bình. Thay mặt cầu thủ Nguyễn Thanh Bình, gia đình đã nhận bằng khen và tiến thưởng của UBND tỉnh.

TÚ ANH

“Xua tan nắng hanh - Chào hè mát lạnh”

Nhằm giúp quý khách hàng chăm sóc xe, Hyundai Thái Bình triển khai khuyến mãi dịch vụ tháng 6 với vô vàn ưu đãi. Chương trình mang đến cho quý khách hàng những gói dịch vụ

chất lượng cao, giá siêu hời. Chỉ từ “0 đồng” bỏ ra, chiếc xe của khách hàng sẽ được Hyundai Thái Bình chăm sóc toàn diện. Với nhiều hạng mục miễn phí, Hyundai Thái Bình còn đưa

ra nhiều gói dịch vụ với mức giá tốt nhất khu vực Thái Bình. Với khuyến mãi dịch vụ “SUMMER VIBES WITH HYUNDAI - Xua tan nắng hanh - Chào hè mát lạnh”, nội dung chương trình cụ thể như sau:

- * Miễn phí 100% “kiểm tra xe bằng thiết bị GDS Mobile”
* Giảm giá 20% vật tư và 20% nhân công gói vệ sinh giàn lạnh
* Giảm giá 30% “combo mùa hè”. Bao gồm:
- Lọc gió điều hòa, gas điều hòa
- Chổi gạt mưa, cao su gạt mưa
- Nước rửa kính, nước làm mát
- Thời gian áp dụng: Từ ngày 1/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022.



Khách hàng sẽ được hưởng nhiều gói dịch vụ với mức giá tốt nhất khu vực Thái Bình.

HYUNDAI THÁI BÌNH
Địa chỉ: 204 Lý Thường Kiệt, Kỳ Bá, Thái Bình
Website: https://hyundaithaibinh.vn/
Hotline DV: 0868 542 209
Fanpage: https://www.facebook.com/hyundaithaibinh3s
Zalo Official Account Bán Hàng/Dịch vụ: zalo.me/3593097755372709112

Summer Vibes with Hyundai
Xua tan nắng hanh - Chào hè mát lạnh
Từ ngày 1/6 - 30/6/2022
Miễn phí kiểm tra xe bằng GDS Mobile
Giảm giá 30% "Combo mùa hè": Lọc gió điều hòa, Chổi gạt mưa, Cao su gạt mưa, Nước rửa kính, Nước làm mát
Giảm giá 20% Vật tư và nhân công gói vệ sinh hệ thống giàn lạnh điều hòa
www.hyundaithaibinh.vn
Hotline: 0868 542 209

Sẽ công bố kết quả chỉ số DDCI vào tháng 9 năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai đo lường bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp số, ban, ngành, huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Thái Bình năm 2022 và giao cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là cơ quan chủ trì triển khai, trong đó có yêu cầu sẽ công bố kết quả DDCI vào tháng 9.

BỘ CHỈ SỐ DDCI TỈNH THÁI BÌNH 2022
Được xây dựng nhằm đánh giá mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN
ĐỐI VỚI HUYỆN, THÀNH PHỐ: Tỉnh minh bạch và tiếp cận thông tin, Tỉnh năng động và tiên phong, Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Cảnh tranh bình đẳng, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, Vai trò của người đứng đầu, Ứng dụng công nghệ thông tin
ĐỐI VỚI SỐ, BAN, NGÀNH: Tỉnh minh bạch và tiếp cận thông tin, Tỉnh năng động và tiên phong, Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Cảnh tranh bình đẳng, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, Vai trò của người đứng đầu, Ứng dụng công nghệ thông tin
2.500 - 3.000 là số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, văn phòng, chi nhánh doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh dự kiến nhận thư mời khảo sát.
PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT: Qua phỏng vấn trực tiếp, Qua thư tin, Qua điện thoại.
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN:
+ Tháng 6/2022: Xây dựng và ban hành Kế hoạch Bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh số, ngành, huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Thái Bình năm 2022.
+ Tháng 7/2022: Tổ chức truyền thông, tập huấn, triển khai khảo sát DDCI.
+ Tháng 8/2022: Nhập số liệu, phân tích, viết báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt.
+ Tháng 9/2022: Tổ chức hội nghị công bố kết quả, xếp hạng DDCI năm 2022.
MỤC TIÊU CỦA DDCI: Tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và các số, ban, ngành; tạo động lực cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực; Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các số, ban, ngành; Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương và các số, ban, ngành trong năm, để xuất các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo, đồng thời để xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 17/6
Thế giới: Hơn 543,2 triệu ca mắc Covid-19
Việt Nam: Đã tiêm hơn 5,64 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
Thái Bình: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại là 84,71%
Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch Covid-19